



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๗๔

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม)/
ที่ปรึกษาอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์)/ผู้อำนวยการ
กองแผนงาน/เลขานุการคณะทำงานโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการพิจารณาในเรื่องพื้นที่ ภายภาพ รวมถึง มีการประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในกรณี ที่ปรึกษาอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์) ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการฯ เสนอที่ประชุม เพื่อทราบ ดังนี้

๑. คณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้มีวาระการพิจารณาการจัดตั้ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีประเด็นการวางแนวทางการพิจารณาภารกิจและความรับผิดชอบการออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ และ บุคลากรและการบริหารจัดการ ทั้งนี้เพื่อนำเสนอข้อมูลการพิจารณาต่างๆเหล่านี้ไปยังมหาวิทยาลัย แม่โจ้และสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ตามขั้นตอนต่อไป

๒. คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ อธิการบดีให้ข้อเสนอแนะได้มอบนโยบายการจัดตั้งคณะสัตวแพทย์ว่า มหาวิทยาลัยต้องเร่งดำเนินการขับเคลื่อนการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเร่งดำเนินการขอใช้พื้นที่เพื่อจัดตั้งโครงการฯ ที่ได้กำหนดไว้ ๓ ส่วน คือ

๑) พื้นที่ และอาคารของคณะสัตวแพทยศาสตร์ บริเวณแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์คณะ สัตวศาสตร์ฯ เนื้อที่ประมาณ ๒๐ ไร่

๒) พื้นที่ และอาคารโรงพยาบาลสัตว์ บริเวณศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีฯ เนื้อที่ประมาณ ๑๕ ไร่

๓) พื้นที่และอาคารของโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่/ปศุสัตว์ อำเภอพร้าว ให้บูรณาการเป็น ส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์พักพิงสุนัขของจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้จังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบเสนอขอรับ การจัดสรรงบประมาณ

ทั้งนี้ มอบหมายให้กองแผนงานจัดทำขออนุมัติการขอใช้พื้นที่เพื่อพัฒนาโครงการ
การจัดทำคำของบประมาณโดยละเอียดเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
การดำเนินงานต้องมีการเชื่อมโยงกันระหว่างการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และโครงการสัตว์ปลอด
โรคฯ โดยคณะกรรมการต้องจัดทำสรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการของทั้ง ๒ โครงการโดยละเอียด
รูปแบบกะทัดรัดสวยงาม เพื่อทูลเกล้าถวายรายงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

**๓. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย
ในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐**

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนามหาวิทยาลัย ได้ให้
ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยให้เป็นโครงการต่อเนื่อง
ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๖) ในวงเงินรวม ๑,๐๘๐ ล้านบาท ซึ่งครอบคลุมทั้งลงทุน สิ่งก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ บุคลากร และงบดำเนินงาน โดยให้ขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในส่วนของบพัฒนา
เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อไม่ให้กระทบกับงบประมาณพื้นฐานที่มหาวิทยาลัยได้รับเป็นประจำทุกปี
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จะขอรับจัดสรรงบประมาณในวงเงิน ๑๐๗.๑๕ ล้านบาท เพื่อเป็นค่า
ก่อสร้างอาคารในปีแรก โดยพื้นที่สำหรับดำเนินโครงการ ประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่

- ๑) กลุ่มอาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์ บริเวณแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์คณะสัตวศาสตร์
ติดกับศูนย์บริการวิชาการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ เนื้อที่ประมาณ ๒๐ ไร่
- ๒) กลุ่มอาคารโรงพยาบาลสัตว์ บริเวณศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์ และ
บางส่วนของแปลงทดลองคณะผลิตกรรมการเกษตร เนื้อที่ประมาณ ๑๕ ไร่

ในส่วน of โรงพยาบาลสัตว์ อำเภอพร้าว นั้น ให้บูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
จัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้จังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบในการขอรับการจั
งประมาณ และในการเสนอขอใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยนั้น ควรพิจารณาให้ใช้พื้นที่เฉพาะในส่วนที่
จำเป็นเพื่อรองรับโครงการที่เสนอของบประมาณในแต่ละปีก่อน เช่น ในปีแรกจะของบประมาณเฉพาะ
ศูนย์พักพิงสุนัข ก็ควรอนุญาตให้ใช้พื้นที่เฉพาะที่จำเป็น โดยมีเงื่อนไขว่าต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้พร้อม และมีการจัดทำ MOU กำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ชัดเจน

๔. คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระวินิจฉัยเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในแต่ละพื้นที่มีสัตว์แพทย์ผลิตออกมาเรื่อย ๆ เช่น

กรุงเทพมหานคร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ภาคเหนือ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาคตะวันออก	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ภาคใต้	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ซึ่งจะขอความร่วมมือให้แต่ละมหาวิทยาลัยมาร่วมกิจกรรม

๕. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ ในการประชุม เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นไปตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ที่ทรงตรัสให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดำเนินการเรื่องนี้เมื่อ ๒ ปีที่ผ่านมา ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้น้อมรับใส่เกล้าฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นี้ สามารถตอบสนองได้ทั้งต่อนโยบายขององค์การอนามัยโลก และ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ทั้งนี้ ในที่ประชุมรับทราบการแก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่มีการกล่าวอ้างว่าสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ไม่อนุมัติพื้นที่ในการจัดตั้งโครงการฯ ให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

๖. สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ ได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ

๗. วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะขอพระราชทานกราบทูลรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ และตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่จะกล่าวถวายรายงานในเรื่องการขับเคลื่อนเรื่องพื้นที่จัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ (ต่อเนื่อง) รวมทั้งแนวทางเลือกพื้นที่อื่น ๆ ที่อาจจะเหมาะสมมากกว่าพื้นที่เดิมของสำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับอนุญาตการใช้พื้นที่จากสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๒. ให้คณะทำงานโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ จัดทำสรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ โดยละเอียด รูปแบบกะทัดรัดสวยงาม เพื่อทูลเกล้าถวายรายงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยให้เสนอต่อราชเลขาในพระองค์เพื่อถวายรายงานความก้าวหน้าในเบื้องต้น ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ก่อนทูลเกล้าถวายรายงานอย่างเป็นทางการ ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ